



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่น สู่อการสร้างสรรคระดับสากล”
“Research and Innovation to Develop Local Soft Power for Global Value”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

ทั้งนี้บทความทางวิชาการที่ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทความละ 3 ท่าน จาก 3 สถาบัน เป็นผู้พิจารณา

ที่ปรึกษา

รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.สุพรรณณี พลภูกษา	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

บรรณาธิการ

ดร.สัณชัย เกียรติทรงชัย	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
-------------------------	--------------------------------

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รศ.ดร.ภัทรภาพร เกษสังข์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รศ.ดร.ภาราดา สังข์ทอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.อัญชลี โภคะนุช	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.ลภัสสรดา พิษญาธีรนาถ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.ศุภกัญญา ชันชัยภูมิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตน์ภรณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.พรกมล ระหาญนอก	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.สุปราณี สิริพิพรหม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.พยุภร ศรีจันทวงษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ภควดี ศิริวัชรสุข	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.อนุภูมิ คำยัง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.จุไรรัตน์ อางแก้ว	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะผู้จัดทำ

ดร.รุ่งกานต์ อินทวงษ์	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายโครงการพระราชดำริ
ดร.ขวัญคุณศรี อินทรตระกูล	รักษาการหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
รศ.ดร.ธัญชัย บุญหนัก	รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศการวิจัย
นายธีรภัทร์ อนุชาติ	หัวหน้างานบริการวิชาการและทรัพยากรมนุษย์
นางวิไลพร ยาชามป้อม	รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
นางสุพัตรา จันทรรอด	นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวปรัดถกร พลดาหาญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปริญญา จิตรโคตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกมลศรี ราชวงษา	พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวจิตรานนท์ วรรณพงษ์	นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายธนพงษ์ สุนทรวิรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารที่ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042-835223-8 ต่อ 41141-2, 042-808000 ต่อ 51143, 086-643-7010 โทรสาร 042-813061
E-mail: research_lru@hotmail.com
เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย: <http://www.research.lru.ac.th/>
เว็บไซต์ การประชุมวิชาการ ราชภัฏเลยวิชาการ: <https://www.conference.lru.ac.th/>

- ข้อความที่ปรากฏในบทความของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่าน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอให้ผู้อ่านอ้างอิงในกรณีที่ท่านคัดลอกเนื้อหาบทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์



อำนาจละมุน หรือ Soft Power เป็นการยกระดับคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร จึงสามารถใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกิดจากการวิจัยไปสู่การสร้างมูลค่าได้อย่างมากมาย ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรคระดับสากล” หรือ Research and Innovation to Develop Local Soft Power for Global Value Conference 2024 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัยทุกผลงาน ที่ทำให้การนำเสนอผลงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรคระดับสากล” จะเป็นโอกาสที่อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัยทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการประชุมครั้งนี้ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



สารจาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิ พฤกษา



ปัจจุบัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้ให้ความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้วยงานวิจัย นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอำนาจละมุน หรือ Soft Power สามารถนำงานวิจัยมาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ จากทรัพยากรวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสู่ระดับสากลได้ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 5 ด้าน หรือ 5F ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และเทศกาลประเพณี

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 10 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมระดับสากล” (Research and Innovation to Develop Local Soft Power for Global Value) ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ในนามคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน ขอขอบคุณ คุณสุภา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการฯ อีกวาระหนึ่ง ขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงาน และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกท่าน รวมทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีและบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิ พฤกษา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล” (Research and Innovation to Develop Local Soft Power for Global Value)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประชุมวิชาการ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ได้ให้โอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมอย่างต่อเนื่อง การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เกิดความเข้มแข็งในวงการวิชาการ เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

(ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต กำมันตะคุณ



มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่น สู่อการสร้างสรรค์ระดับสากล” หรือ Research and Innovation to Develop Local Soft Power for Global Value Conference 2024 ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (รูปแบบ Teleconference) การจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ที่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน การจัดงานประชุมวิชาการสำเร็จลุล่วงบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการทางการศึกษาและการวิจัยสืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต กำมันตะคุณ)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล” Research and Innovation to Develop Local Soft Power for Global Value ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ อารงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในประเทศได้อย่างทั่วถึง เป็น Soft Power ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นมิติที่ครอบคลุมถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา นวัตกรรม ธุรกิจ ชุมชน และผู้คน การทำงานร่วมกัน ทั้งในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน พัฒนาโอกาสทางธุรกิจ และการสนับสนุนผลักดันจากภาครัฐ จึงเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องร่วมมือกันอย่างบูรณาการ บทบาทของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน สร้างบรรยากาศในการพัฒนานวัตกรรมและลงทุน รวมถึงลดอุปสรรคจากกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นความคาดหวังที่จะช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประชุมวิชาการ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ให้โอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายการสร้างสรรคงานวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตรา ธัญสุนทรสกุล



การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการพลังละมุน (Soft Power) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการจัดการให้เกิดระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในการสร้างชุมชนนักวิจัยผ่านเวทีการประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล” เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่วงการวิชาการและสาธารณชน

ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการ ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และหวังว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมชุมชนและเกิดเครือข่ายทางวิชาการต่อไปในอนาคต อันก่อให้เกิดประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ และการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างมีศักยภาพต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตรา ธัญสุนทรสกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี